
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๐  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๒๒  กมุภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๖  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุมและไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  (นายชลน่าน  ศรีแก้ว)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  (พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอนุชา  บูรพชัยศรี  เรื่อง  การพัฒนาโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานตามแนวทางการก าหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ   
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๗  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ 
กระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๔  เมษายน   
๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ  เรื่อง  สอบถามการแก้ไข 
ปัญหาการด าเนินคดีความกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศ  ในระหว่างด าเนินกระบวนการ 
ยุติธรรม  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๔   
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ถาม  รัฐมนตร ี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๗   
มีนาคม  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรื ่อง  ติดตาม 
ความคืบหน้าการจัดระเบียบสายไฟฟ้า  สายสื่อสาร  และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง 
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถาม  ดังนั้น   
กระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๕  (๑) 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายวิชัย  สุดสวาสดิ์  เรื่อง  แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนกรณีไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินท ากิน  (เขตสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์)   
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรทีี่ได้รบัมอบหมายติดราชการ 
ส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๓  และ  ๔  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๕   
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายนิพนธ์  คนขยัน  เรื่อง  ปัญหาโรงงานยางพารา 
ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง  จังหวัดบึงกาฬ  จ ากัด  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๗   
มีนาคม  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายสาธิต  ทวีผล  เรื่อง  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า 
ป่าสัก  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  ในระหว่าง 
การพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
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๗. กระทู้ถาม  ของ  นายเกรียงยศ  สุดลาภา  เรื่อง  นโยบายจัดการคลอง 
ทั่วกรุงเทพมหานครให้สะอาด  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๖ - ๑๒.๒๔  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวธัญธารีย์  สันตพันธุ์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหา 
ถนนช ารุด  และเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่บ้านพะลาน - ปากแซง   ต าบลพะลาน  อ าเภอนาตาล   
จังหวัดอุบลราชธานี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักด์ิ  ทองศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนพพล  เหลืองทองนารา  เรื่อง  ปัญหาน้ าท่วม 
ในโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานเรศวร  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์  เรื่อง  การปรับปรุง 
และแก้ไขสะพานไม้สีส้มช ารุดซึ่งประชาชนใช้ส าหรับสัญจรไปสถานีรถไฟฟ้าคูคต    
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส  
พรหมเผ่า)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์  เรื่อง  ปัญหาเรื่องผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงพระนครศรีอยุธยา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  ถึง  ๔  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๕   
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
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๕. กระทู้ถาม  ของ  นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ  เรื่อง  ขอให้ด าเนินการ 
ปรับปรุงถนนลาดยางสาย  ทช.ศก.  ๔๐๒๐  ช่วงอ าเภออุทุมพรพิสัย - อ าเภอปรางค์กู่   
จังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมาก   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
(นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ  เรื่อง  การด าเนิน
นโยบายการปรับข้ึนเงินเดือนขั้นต่ าส าหรับพนักงานจบปริญญาตรีเป็น  ๒๕,๐๐๐  บาท  
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๗ 

๗. กระทู้ถาม  ของ  นายกัณวีร์  สืบแสง  เรื่อง  ขอให้มีแนวทางเพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  
ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๗ 

๘. กระทู้ถาม  ของ  นายภูมิพัฒน์  พชรทรัพย์  เรื่อง  ขอให้รัฐบาลพิจารณา 
จัดท าโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ห่างไกล  ซึ่งเลื่อนมาจาก 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๗   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๖  ถึง  ๘  ถาม  นายกรัฐมนตร ี เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าว  
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง 
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๓  รับรองรายงานการประชุมและระเบียบวาระ 
ที่  ๗.๒  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง)  จ านวน  ๕  ครั้ง  ดังนี ้  
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ครั้งที่  ๑๗  วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่  ๑๘  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่  ๑๙  วันพุธที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่  ๒๐  วันพฤหัสบดีที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖  และ 
ครั้งที่  ๒๑  วันพุธที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๕  ครั้งดังกล่าว 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด 
สถานบันเทิงครบวงจร  (Entertainment  Complex)  เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย 
และเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  (ในระเบียบวาระ 
ที่  ๗.๒) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกลา่ว 
ออกไปอีก  ๓๐  วัน 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
การพิจารณารายงานของวุฒิสภา  จ านวน  ๒  เรื่อง 

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันจันทร์ที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ได้พิจารณาและรับทราบรายงานการรับจ่ายเงิน 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

๒. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ได้พิจารณาและรับทราบรายงานการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑  ประจ าป ี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อจากนั้น  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๕  (๕)   
ขอเลื่อนระเบียบวาระที่  ๒.๒  และ  ๒.๓  ไปพิจารณาต่อจากระเบียบวาระเรื่องด่วน   
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
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ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาระบบบ านาญพื้นฐาน 
ประชาชน  ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐ   
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือขอเลื่อนการพิจารณารายงาน 
ผลการพิจารณาศึกษาทั้ง  ๒  เรื่องดังกล่าว 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  คือ  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑)   
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันอีก  ๗  ฉบับ  ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๑๘  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที ่ ๒) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที ่ ๓) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔) 

๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายคอซีย์  มามุ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรือ่งด่วนที่  ๕) 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายวรภพ  วิริยะโรจน ์ กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๖) 

๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๗) 
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๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายวิชัย  สุดสวาสดิ์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๘) 

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)   
ได้แถลงหลักการและเหตุผล  สมาชิกฯ  อภิปราย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
(ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)  ตอบช้ีแจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้ลงมติ 
ในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง  ๘  ฉบับพร้อมกันไป  และมีมติให้ 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๓๗  คน  เพื่อพิจารณา  โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ 
ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
. ๑. นายบัญชา  สุขแก้ว ๒. พลเรอืโท อุปถมัภ์  สมทุรานนท ์
 ๓. นางสาวกาญจนา  พลูแก้ว ๔. นางสาลิน ี ผลประไพ 
 ๕. นางสาววันดี  สุชาติกุลวิทย ์ ๖. นายปลอดประสพ  สรุสัวดี 
 ๗. นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ ๘. นายคอซีย์  มาม ุ
 ๙. นายมังกร  ยนต์ตระกูล ๑๐. นายวรภพ  วิรยิะโรจน ์
 ๑๑. นายณัฐพงษ์  สุมโนธรรม ๑๒. นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
 ๑๓. นายพงศธร  ศรเพชรนรินทร์ ๑๔. นายปิยะ  เทศแย้ม 
 ๑๕. นายวิโชคศักด์ิ  รณรงคไ์พร ี ๑๖. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวฒัน์ 
 ๑๗. นายคเชนทร์  สุขเกษม ๑๘. นายพรเทพ  วิสทุธิ์วัฒนศักด์ิ 
 ๑๙. นายปิ่นสักก์  สุรสัวด ี ๒๐. นายกริชเพชร  ชัยช่วย 
 ๒๑. นางพวงทอง  ออ่นอรุะ ๒๒. นายสุเมธ  ตันติกุล 
 ๒๓. นายมงคล  สุขเจริญคณา ๒๔. นายสถิตชาติ  ทมิกระจา่ง 
 ๒๕. นายไตรฤกษ์  มือสันทัด ๒๖. นายสังคม  แดงโชติ 
 ๒๗. นายสมัฤทธิ์  แทนทรพัย์ ๒๘. นายสฤษฏพ์งษ์  เกี่ยวขอ้ง 
 ๒๙. นายคงกฤษ  ฉัตรมาลรีตัน์ ๓๐. นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ 
 ๓๑. นายฉกาจ  พฒันกิจวิบูลย ์ ๓๒. นายวิชัย  สุดสวาสดิ ์
 ๓๓. นายศันติชัย  ศันติวิชยะ ๓๔. นายพทิักษ์เดช  เดชเดโช 
 ๓๕. นายราชิต  สุดพุ่ม ๓๖. นายนิกร  จ านง 
 ๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู 

ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๑๕  วัน  
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี ้

๑. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ   
๒๕๖๕ 

๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐   
กันยายน  ๒๕๖๔  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิ

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นายจเด็จ  ธรรมธัชอารี  เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  นางลลิตยา   
กองค า  และนางวราภรณ์  สุวรรณเวลา  รองเลขาธิการ  และผู้แทนจากส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบรายงานทั้ง  ๒  ฉบับ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่   ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  เลขาธิการ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตอบชี้แจง 

ต่อมา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  โดยเป็นการพิจารณา 
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  คือ 

๑. ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี   ตามมาตรา  ๑๖   
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่ง  นายทรงยศ  รามสูต  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์  ซึ่ง  นายมานพ   
คีรีภูวดล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒) 
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๓. ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
แนวทางการลดขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อท าประโยชน์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง  นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้าง  ขยาย  หรือปรับปรุงถนนสาธารณะ 
ที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรแต่กฎหมายก าหนดให้เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้    
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่ง  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๔) 

๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากนิคมสร้างตนเอง  
หรือพื้นที่จากหน่วยงานราชการอื่นในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่ง  นายสาธิต  ทวีผล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๕) 

สมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๕  ฉบับดังกล่าว   
ให้คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา  และมีมติ 
ให้คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๒๒  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี 

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                 
โทร.  ๐  ๒๒๔๒  ๕๙๐๐  ตอ่  ๖๐๑๑ 
www.parliament.go.th  

http://www.parliament.go.th/


-  ๑๐  - 
 

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พ.ศ.  .... 

(คณะรัฐมนตรี  และสมาชิกฯ  เสนอรวม  ๘  ฉบับ) 

**************************** 

 

 


